

THƯ MỤC VỤ THÁNG 11

Kính thưa quý Ông Bà Anh Chị Em,

Hàng năm, cứ đến những ngày đầu tháng 11, khi tiết trời vào thu, hàng cây thay lá, bầu trời như có chút u buồn, cái buồn của trời lập đông mau tối lồng thêm cái không khí se lạnh làm cho người ta cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ về cuộc đời, nghĩ về người cha, người mẹ đã không còn. Nghĩ về cuộc đời thật chóng qua như loài hoa sớm nở chiều tàn. Nghĩ về những người cha người mẹ mà công đức của họ quá cao vời khiến chúng ta ngậm ngùi tưởng nhớ và mong làm một chút việc gì đó có ích cho mẹ cha.

Thật chạnh lòng khi nhớ về những người đã khuất. Thật nuối tiếc về tình yêu mẹ cha dành cho ta nay đã không còn, chỉ đọng lại trong ta một nỗi buồn miên man.

“Xin đừng quên tôi!” là ý nghĩa theo tiếng Anh của một loài hoa: Forget-me-not. Tiếng Việt gọi là Lưu Ly Thảo. Hoa nhỏ và có màu tím buồn. Ý nghĩa của loài hoa này nói về sự chung thủy trong tình yêu đôi lứa. Tuy nhiên, nó vẫn mang những ý nghĩa khác. Với người Công giáo, Lưu Ly Thảo cũng đang nhắc nhở về lời kêu cứu khẩn khoản của các linh hồn nơi luyện hình: “Xin đừng quên tôi!”.

Trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du cũng từng viết:
“Thanh minh trong tiết tháng 3. Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh”.

Sè sè nấm đất bên đường, Dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Rằng: “Sao trong tiết Thanh Minh, Mà đây hương khói vắng tanh thế mà?”

Đạm Tiên là một kỹ nữ hồng duyên bạc phận, khi còn sống nàng được bao nhiêu người tìm đến làm bạn. Thế mà nay chết đi thì bị quên lãng, không người đến tảo mộ hay thắp cho một nén hương.

Tục ngữ Việt Nam có câu: Con người có cổ có ông, như cây có cội như sông có nguồn. Hay: con ai chẳng là con cha, cháu ai là chẳng cháu bà cháu ông. Hai chữ cội nguồn đã mang lại toàn bộ ý nghĩa của đạo làm con đối với các bậc sinh thành mà bất cứ ai sinh ra trong cuộc đời đều có bốn phận phải ghi nhớ và gìn giữ. Theo tháng năm, từ đông sang tây, từ bắc chí nam, đâu đâu cũng vang lên giai điệu về chữ hiếu như là lời báo đáp và ghi ơn tổ tiên mình.

Chính vì thế, hàng năm Giáo Hội công giáo đã dành trọn tháng 11 để tưởng nhớ những người quá cố, để sống lại đạo làm con. Người công giáo vẫn có thói quen tốt lành xin lễ cho ông bà tổ tiên, viếng nghĩa trang cùng với việc tảo mộ. Ngoài ra, trong ba ngày đầu năm, Giáo Hội Việt Nam đã dành ngày mùng hai tết để kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ. Hòa lẫn với chủ đề kính nhớ tổ tiên, Giáo Hội cũng đã nhấn gửi tới từng người con phải biết yêu chuộng ý nghĩa thiêng liêng cao cả: “Con ơi giữ lấy lời cha, chớ quên lời mẹ nhớ mà ghi tâm.”

Trên giường hấp hối, thánh Monica đã nhắn nhủ con ngài là Augustino như sau: “Mẹ chỉ xin con một điều là hãy nhớ đến mẹ khi tới bàn tiệc thánh”.

Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã được nghe nhiều lời van xin tương tự phát ra từ môi miệng của những người thân của chúng ta, trước khi từ giã cõi đời... Nhưng xa mặt cách lòng, nhiều người trong chúng ta lãng quên những lời van xin thống thiết ấy. Cần được thương, cần được nhớ: đó là khát vọng tự nhiên của con người. Không ai muốn là một hoang đảo cô đơn. Dưới cái nhìn Đức Tin, lời van xin kẻ khác cầu nguyện cho, còn chứng tỏ một lòng khiêm tốn, một thái độ chấp nhận cái giới hạn mỏng manh bất lực của mình.

Các linh hồn ngày đêm kêu than van vi: “Xin đừng quên tôi!”. Giáo hội Lữ hành hãy lắng nghe họ, xin cho họ hưởng nhờ những “giọt nước mát lạnh”.

Lạy Thiên Chúa, xin thương xót mà tha thứ hình phạt cho các linh hồn, cho họ được sớm mãn hạn tù tội, xin cho các linh hồn về hưởng phúc trường sinh bên Ngài muôn đời. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu độ chúng con. Amen.

Trong Tháng 12, xin mời các Hội Đoàn, Ca Đoàn cùng tham dự tích cực làm Hang Đá hay trang trí cây thông ở khuôn viên Nhà Thờ cho đẹp và chuẩn bị tâm hồn đón Chúa. Giáo Xứ chúng ta sẽ có Tĩnh Tâm Mùa Vọng từ ngày Thứ Ba 13 tháng 12 đến Thứ Năm 15 tháng 12 do Linh Mục Phêrô Trần Mạnh Hùng, ngài là Cha Giáo có Bằng Tiến Sĩ về Luân Lý sẽ hướng dẫn từ 7:00pm - 9:00pm. Sẽ có Bí Tích Giao Hoà vào Thứ Năm 15/12 từ 7:00pm - 9:00pm. Vào ngày Thứ Bảy 17/12 vào lúc 7:00pm sẽ có Chương Trình Thánh Ca Mừng Chúa Giáng Sinh tại Giáo Xứ xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em và Hội Đoàn cùng tham dự.

Nguyện xin bình an và ân sủng của Thiên Chúa ở cùng anh chị em, xin Chúa Thánh Thần đổ dồi dào năng lượng tình yêu. Xin Mẹ Maria là “Đấng cứu các bệnh nhân, Đấng bầu chữa kẻ có tội và an ủi kẻ âu lo” nâng đỡ và chữa lành nhân loại. Xin thánh Giuse, Đấng bảo vệ Hội Thánh, gìn giữ anh chị em luôn mãi.

Trong Chúa Giêsu Kitô,

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL
Chánh xứ

